

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

*Thực hiện văn bản số 2378/SLĐT BXH-PCTNXH ngày 18/11/2020 của sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2020.*

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2020**

##### **1. Đánh giá tình hình tệ nạn mại dâm tại địa phương**

Số lượng người bán dâm hoạt động trên địa bàn huyện: 0 người.

Số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện: 20 cơ sở

*(có biểu chi tiết kèm theo)*

UBND huyện giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, các quy định về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

##### **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm**

###### **2.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo**

UBND huyện giao Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm huyện phối hợp với Công an huyện, các phòng ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu kịp thời cho UBND huyện trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, đề xuất các giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn, nhất là các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện và Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp từ các cấp ủy đảng, chính quyền,

đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện từng bước chủ trương xã hội hóa công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng.

Ban hành Kế hoạch về việc Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác đấu tranh, truy quét, quản lý địa bàn không để phát sinh các tụ điểm mại dâm, thực hiện quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ để bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Thực hiện công tác phối hợp liên ngành giữa UBND huyện và UBMTTQ huyện, các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ phát sinh các hoạt động mại dâm, qua kiểm tra đã nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các cơ sở cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTBQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

## **2.2. Công tác phòng ngừa mại dâm**

Căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Giao phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các chương trình an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, mục tiêu hướng đến các đối tượng thanh niên trong độ tuổi lao động, tập trung và các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, giảm nghèo bền vững... qua đó cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của mình.

## **2.3. Công tác đấu tranh, truy quét, triệt phá ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm**

Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý địa bàn thông qua việc kiểm tra, rà soát các tụ điểm nhà hàng, quán karaoke, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng. Đội kiểm tra liên ngành của huyện, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc vi phạm tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Mở các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, thông báo hoặc tố giác kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2020 không phát hiện có tệ nạn mại dâm xảy ra trên địa bàn huyện.

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Ưu điểm**

Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhận thức của người dân được nâng lên đặc biệt là của chị em phụ nữ về tác hại của tệ nạn mại dâm đến

cuộc sống, từ đó ngăn ngừa tệ nạn mại dâm phát sinh trên địa bàn. Phong trào quần chúng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm đã có những chuyển biến tích cực được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm được nâng cao. Các hoạt động văn hóa và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương.

Tình hình văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ổn định, không có vụ việc lớn xảy ra, trật tự an ninh văn hóa được giữ vững, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Công tác quản lý địa bàn của một số chính quyền cơ sở đôi lúc còn chưa chặt chẽ. Cán sự làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội của các xã tập trung chủ yếu tại 3 xã, thị trấn: TT Tuần Giáo, xã Quài Nưa, Tỏa Tình nhưng hoạt động chưa mạnh.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm chưa sâu rộng nhất là những vùng sâu, vùng xa. Nội dung và hình thức còn sơ sài, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau, chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của nhân dân.

Kinh phí bố trí cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội còn hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

## **3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế**

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng chống tệ nạn mại dâm nói riêng có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành mang tính chất nhạy cảm vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện còn gặp không ít khó khăn.

Sự quan tâm, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về công tác quản lý văn hóa phẩm còn hạn chế.

Lực lượng cán bộ cơ sở trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc và chưa chuyên sâu nên hiệu quả chưa cao.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021**

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn mại dâm, lấy công tác phòng ngừa là chính.

Phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm soát việc giải quyết các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hoạt động mại dâm như: Môi

giới, chứa chấp mại dâm, mua bán trẻ em, phụ nữ vì mục đích mại dâm...để yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường quản lý địa bàn, không để tệ nạn mại dâm xảy ra gây bức xúc trong xã hội. Bước đầu xây dựng các mô hình phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

100% các xã, thị trấn được tuyên truyền bằng các hình thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có kỹ thuật quản lý mạng Internet để ngăn chặn những nội dung văn hóa phẩm đồi trụy độc hại xâm nhập vào đời sống xã hội. Bố trí thêm kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trên đây là báo cáo quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2020 trên địa bàn của UBND huyện Tuần Giáo./.

**Nơi nhận:**

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mùa Va Hồ**